

SỞ HIỆU C. A. TẠI NAM-KỲ

Sở xe hơi vừa được 9999, thời một sêriê số mới bắt đầu khởi lại từ ngày 26 Juillet thì cái xe đầu hết về sêriê C. A. đã đánh số rôi. (chúng ta hãy coi rôi. bắt đầu số sêriê mới này vừa khởi sự thì đã có 2 cái Citroën đánh số 104 và 102 rôi, vì 100 số đầu để dành lại cho xe nhà-nước).

Tới ngày 15 Septembre, tuy cuộc mua bán có hơi ế ẩm một chút, mà số xe hơi thì đã lên tới 310, vậy thì kể từ 26 Juillet tới ngày đó đã ra thêm 210 cái xe nữa, chia ra 23 cái xe máy dân, 187 cái xe hơi.

Trong số 187 cái xe noi trên đây, hết 75 cái, (tính ra xe 2 phần 5) của hãng *Etablissements Baignier d'Indochine* bán ra, và chia như vậy:

- 53 cái CITROËN
- 12 — UNIC
- 8 — TALBOT
- 4 — BALLOT
- 1 — giăng xe BERLIET

Vì có nào mà được kết quả nhiều như vậy? Vì nhờ bốn hiệu có nhiều kiểu xe để cho quan khách chọn lựa.

Các hiệu xe đều có danh tiếng từ xưa về du-lịch chỉ những giăng xe không.

Các giá bán đều vừa phải.

Bốn hiệu để cho quan khách một cách trả tiêng mua sí rất dễ dàng.

Các ngài chủ xe hơi đến công nhận các sự ích lợi kể trên đây, nên đã tỏ lòng tin cậy hàng *Etablissements Baignier d'Indochine* một cách đặc biệt, mà chúng có danh rành là xem bản kê trên kia cũng đã rõ hết 2 phần năm đều là bán hàng của hãng này.

Việc mua bán xe hơi được mau phát đạt như thế nên hàng *Etablissements Baignier* có thể làm nhiều việc ích lợi khác cho bạn hàng, định đến ngày 1^o Octobre này thì sẽ bán hạ giá một cách đặc biệt về các thứ xe lộng kiêu hiện Citroën, đây rằng giá bán thườ giờ đã hạ rôi, và hình dạn của nó đẹp để là bao nhiêu.

KÊ TỪ' 1^{er} OCTOBRE ĐẠI HẠ GIÁ VỀ CÁC THỨ XE LỘNG KIẾN

CITROËN

Kiểu CABRIOLETS, BERLINES, FAMILIALES

giá bán dân khắp cùng như thường khi

ĐẾN HÒI THẨM TẠI

Hàng:

AUTO-HALL



ALLO! ALLO!

HÃY CHO TÔI BIẾT COI HÀNG NÀO MÀ BẠN
MÁY TỐT HƠN HẾT

Máy xay lúa nhưt hạng CANOT
hời tốt lắm đó.

KY CÔNG LA HÀNG:

SALON NAUTIQUE

Môn bãi 109, Boulevard de la Somme 109, SAIGON

DẤU "CRESYL" THIẾT
vì sự kiện nghiệm chắc chắn là thế theo cách bác học, thì ở nơi mới đây hơn

CRESYL-JEYES

ĐỂ TẮT TRỪ BỆNH OAN — LÀM HẾT HỒI ĐỘC CHIA — HẾT MỒI HỒI HẠM

PHÒNG NGỪA BỆNH OAN
THIỆT HỒI CH

KHÔNG CÓ CHAI LIỆU NGHIỆM BẮNG

HÃY ĐỌC CÂI ĐÓNG CHỮ Ở TRÊN MỖI CHAI VÀ MỖI HỘI HẠM

Không-giáo ở Trung-quốc ngày nay

(Tiếp theo)

Thử đến cách đối đãi với tôi. Theo cái học thuyết của họ không, thì cho là dương qui mà âm tiến, dương tôn mà âm li, dương xướng mà âm từ, đối với đàn-bà thất có y rình, có y để nên, cách phòng nhàn rất là nghiêm, chỉ loanh quanh ở nơi bếp nước buồng thê, ngoài thì không được biết chút nào cả. Vì coi đàn-bà là một thứ đồ chơi của đàn-ông, không cần phải biết gì về tài, mà việc giáo-dục mới thật là sơ non, ngoài những sách Nôi-ã sách Nễ huấn văn văn, chuyên dạy những cách phụng thờ như nhân cùng là những việc thường thê ở trong gia đình, thì đời tôi như đêm ngày như đất cũ. Đàn-bà vì cách giáo-dục xao lãng, dần cũng nhiều người có tánh thông minh, có tài học-bát, mà việc không đủ sức đảm đương được công việc. Đàn-bà chiếm một số nhà người trong nước, mà cứ cực cực á á, không làm cái gì cho phần của mình đời với xã-hội, thì của còn mong gì được giàu, được kính-đế ở trong nước rồi mong gì phát đạt giúp lợi bản thân giao thông, sự cập nhật rất là lịch-lệ, tại gì thoát cho khỏi cái địa vị kém thua, kỳ là chưa kể những cách đi nên bỏ bước, cướp mất hết quyền tự do của đàn-bà, trải hẳn cái lối tự nhiên của trời đất.

Lại còn chuộng phú hư mà không biết dùng, chuộng văn-như mà không hiểu tư tưởng, khiến cho người ta gần ợc phải lao nhọc, khi họ phải miễn miễn về những việc phi phận không lẽ ích chút nào. Lại còn hay ham chuộng đời xưa, làm cho người

trên thêm thê (làm cho dân đen ngu đố) trong chiêm giữ ngôi báu cho lâu dài, phải những chính sự ác độc bạo ngược của nhà Tần, toàn là phải đối với không giáo, người sau đã noi người Tần để lại với không giáo, thật là một cái thiếu-không sai. Từ đời Hán giờ xuống, mới tôn sùng không-giáo, mới chuyển theo học thuyết họ không, để xếp đạo việc chánh-tri, họ đi ngược theo cái chánh thể của nhà Tần, thì hành cái thể đạo chuyên chế, họ lại mượn cái lý thuyết tôn vương của họ không để vận hóa phần sức thêm vào, thế thì thành ra cái cực chuyên chế đời sau, cái tội đầu tên của người Tần, tưởng rằng muốn công công công thì nào cần được. Từ đó về sau, trải mấy đời đi ngược, cái chuyên chế càng ngày càng mạnh, thuật chuyên chế càng ngày càng khéo, đến đời nhà Thanh, mà cái chánh thể chuyên chế mới bắt đầu cực điểm rồi, đây rằng họ quan chế đời sau, cũng có mượn một vài lời nói về ngôi tôn vương của họ không, để làm cho quyền của thần rông, thế vua thêm tôn, nhưng cốt lõi vẫn ngược theo chánh thể chuyên chế của nhà Tần, thế mà báo rằng chánh thể chuyên chế là bởi học thuyết của họ không mà gây nên, họ g cũng là một lời vu oan cho không giáo. Vì lý, không giáo cốt trọng tại chế tầy thoi, đức không-tử ở Xuân-thu, vì quyền vua không tôn, mà nhân-dân phải làm than khổ khổ, vậy muốn cứu dân thì phải xướng ra lối tôn vương, việc cứu thời phải như thế. Ngòi ở đời kỳ thì cốt cứu lý sanh dân đời kỳ, chứ có bắt dân đến cái cuộc chuyên chế mà suy nghĩ, ghét chuyên chế mà đi tới học học thuyết tôn vương, tưởng rằng là lợi bản thân nghiêm khắc vậy.

(Còn nữa).

SÁCH CỦA NGUYỄN-THANH-KHIẾT

M. Nguyễn-Thanh-Khiết mới ra một cuốn sách luật, bằng chữ quốc-ngữ sách ấy bán tại nhà M. Thanh-thị-Mân ở tại chợ mới Saigon (đường d'Exposé số 388).

Giá mỗi cuốn L. 1\$80
Ai mua tại Saigon. M. Khiết bởi cho 0320.

Người nào có lòng mua sách của M. Khiết xin gửi mandat-poste 1200 cho M. Nguyễn-Thanh-Khiết 79 Rue Lagrandière Saigon; người mua khỏi chia tiền gửi sách.

M. Khiết không bán chịu về không bán contre-remboursement, vì bởi có đồng báo hiệu dự.

Xin người lãnh sách bán cho M. Khiết bán theo giá của M. Khiết định trong lời rao này.

Cảm ơn

MUA VÀN TẶNG SỔ

Văn quốc-ngữ của tôi giá bán 1 cật 1 cuốn, vì nào mua sí tôi cho hưởng 5000, mà phải mua cho đúng 100 cuốn, thì tôi ủng hộ 5 đồng bạc.

Để vậy, nếu mua 100 cuốn, thì sẽ mua 1 cái gậy số S. A. M. P. I. C. hàng kém, thế thành mua 100 cuốn có 5100 vì gậy số này giá 2900 một sí.

Vấn mua bán có lời cũng kỳ, may trúng số bạc ngàn, bạc muôn, thì chỉ thú bằng?

Tôi sẵn lòng gửi cách Contre remboursement và tiền gởi về phần tôi chịu.

Quý vị mua văn, sí đúng thì vào thị L. I. kỳ.

La-Mai & Postale 70 Saigon

Advertisement for a product, possibly a beverage or medicine, featuring an illustration of a person and text in French and Vietnamese.

Advertisement for 'HÀNG ÉTABLIS' featuring a logo with the letters 'E', 'S', 'C' and text in French and Vietnamese.

Advertisement for 'THẬT HIỆP' featuring a logo with the characters '七' and '傑' and text in French and Vietnamese.

Bởi vậy số bán càng ngày càng thêm một cách lạ thường
 là tại nơi đây bán ròng thuốc tốt
 Thiên hạ ưa dùng thuốc của Đại-đức-Phòng L. SOLIRENE



Nội còi Đông-Pháp, có nhà này bán rẻ hơn hết
 ở Lục-châu gói thơ mua thuốc, nhiều hay là ít không tính tiền gói



VIN TONIQUE & BI-NUTRITIF
 Du Docteur RIF

Vệ-sinh TỬU của Lương-y RIF chế ra

Thức thuốc này là vị đại bổ gan cốt càng
 là trên kiện tinh thần, bất kỳ là bao nhiêu tuổi đều
 uống được cả. Nhưng kể từ sau khi lực suy giảm
 với thấy ngày xưa đã thối mòn, để uống rượu
 này về, thì đi đứng đã lẫm lẫm đờng, mặt mày
 tươi tốt như trẻ, rất mạnh hơn xưa.

Còn con nít liệt + hoặc, đơn bà mất sữa, và
 người bệnh, có chửa, nhưng bị hao tổn tinh thần,
 để uống rượu này vào thì mạnh mẽ thêm bộ, da mặt
 đỏ hồng, hạnh thần trên kiện.

Giá mỗi ve là ba đồng bạc
 Có thể mua tại Mệm thuốc Tây ở đường Marine
 số 190-192, Cholon.
 De- Pharmacie Franco-Chinoise
 des Marins, Cholon.

SẠP MỖ

Cà Ba
 PARFUM Fabrice & Co. Lux

Pharmacie Principale
L. SOLIRENE Pharmacie
 Bices du Ouhre, SAIGON
 Distributeur général en Indochine

assainit la maison
 chasse les insectes
 détruit les microbes.

TÀY SẠCH ỨẾ TRƯỚC
 giết chết cả loại em trùng và vi trùng độc ác

GIÁ RẺ MÀ LẠI TỐT HƠN CÁC THƯƠNG KHÁC

Giá mỗi thùng nhỏ là: 0.80

THUỐC HIỆU:
Capsules de Santal Salolé Thomas

Khi trước ông Lương-y Mátreao
 có chế một thứ thuốc hiệu là Đông-
 phương Thiên-trước Santal Citrin
 (nh).
 Trong to « Timao-háo » tháng Jun
 năm 1905 trong số 371, ông Lương-
 y tự có làm một bài đũa-thuyết như
 này:
 Thuốc này hay hơn thuốc Capahu
 & Cubébo uống nó số hai mà một
 thêm tho; đũa uống bao nhiêu cũng
 không phát ỉt, uống nó chỉ có một
 nước đi phỉ khác xa về trong vài
 ngày sẽ thấy hiện nghiệm nó.
 Thuốc Santal các y-sĩn đều
 dùng nó đã đúng 25 năm nay, uống
 nó vào thì lợi thấp đã thối.
 Trong 10 thuốc hoàn ngữ có nhà
 y. Santol vào trong Santal làm cho
 cho hai vị thuốc nhập làm một, mà
 trợ lực đường cũng là bổ đường ki
 ra trong kiện.
 Thuốc này đã uống làm, hề vào
 nước rồi thì men thảo.

CÁCH DÙNG
 Mỗi ngày uống 10 lần trước cho 10
 mười hoặc thì chắc lành bệnh lớn,
 bất kỳ là một gì phỉ mạnh ráo.

Tại hiệu thuốc Pharmacie Principale của ông L. SOLIRENE là báo chế
 ở số 190-192 đường Marine, ngày 20 tháng 10 năm 1924

YATRENE 105

Nước trị bệnh kiết.

Bào chế riêng cho trong miền nóng nực dùng là một thứ
 thuốc rất thần hiệu mà lại hay hơn các thứ khác.

Sắc thuốc này uống nó thì thấy mau hết bệnh hơn.

Độc quyền trong cõiĐông-Pháp

Pharmacie Principale L. SOLIRENE.
 Ở ngang nhà hát Tây Saigon.

TỬ SẮT HIỆU
«NUGUE» và «GILLOT»

Các vị phú-gia ở Lục-Châu muốn ở ăn yên ổn, kh
 trộm cướp, mỗi người nên sắm một cái tử-sắt hiệu «NUG
 hoặc hiệu «GILLOT» dạng cắt vàng bạc thì chắc chắn vô cừ.

Những hiệu tử-sắt này làm tại bên Pháp-Quốc, ai có dùng
 rồi cũng đều khen là tốt về sự chắc chắn, dù vậy trong con
 hỏa hoạn cũng khỏi lo đồ đạc cất ở trong. Xin mời đến
 xem thì sẽ thấy các sự tốt của những hiệu kẻ trên đây.

Đại-lý nội còi Đông-pháp:

L'Union Commerciale Indochinoise & Africaine

Hàng ngành ở: Saigon, Pnompenh,
 Haiphong, Hanoi, Namdinh, Benthuy,
 Thalbinh, Yunnanfou,
 Tourane, Hue, Quinhon, Nhatrang,
 Donghoi, Thuxa.